

Số: 59/BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đến ngày 31/10/2023 và ước thực hiện năm 2023; xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Báo cáo số: 813/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đến ngày 30/10/2023 và ước thực hiện năm 2023; xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn huyện. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính ngoài ngân sách nhà nước năm 2023

Trong năm 2023, theo báo cáo của UBND huyện trên địa bàn hiện nay đang quản lý và sử dụng 06 loại Quỹ tài chính ngoài ngân sách, bao gồm: Quỹ khuyến học; Tiền Dịch vụ môi trường rừng của UBND cấp xã quản lý; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ phòng chống thiên tai với tổng số Quỹ ước tính đến 31/10/2023 khoảng: 11.888,2 triệu đồng (bao gồm tồn quỹ năm 2022 chuyển qua và kế hoạch thu năm 2023), dự kiến sử dụng quỹ trong năm 2023 khoảng 9.643,1 triệu đồng; Tồn quỹ đến 31/12/2023 khoảng 2.245 triệu đồng.

Các Quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Nguồn vốn hoạt động do hỗ trợ và huy động, đóng góp, tài trợ, các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, điều kiện nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách còn hạn chế, một số Quỹ tài chính nhà nước đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp huy động đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài huyện để bổ sung nguồn lực cho Quỹ. Qua đó, thúc đẩy quá trình xã hội hóa, động viên thêm được nguồn tài chính trong xã hội phục vụ cho một số mục tiêu chung của cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung, các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hoạt động chủ yếu dựa vào vốn điều lệ, vốn ngân sách hỗ trợ; nguồn lực huy động từ xã hội hóa hàng năm còn hạn chế, dẫn đến hoạt động của một số Quỹ chưa đạt hiệu quả cao so với mục đích, yêu cầu đề ra; công tác vận động ủng hộ các Quỹ chưa được tổ chức thường xuyên; chưa phát huy được tầm quan trọng của Quỹ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

2. Về kế hoạch tài chính năm 2024 và phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới

Dự kiến kế hoạch thu trong năm 2024 của các quỹ ngoài ngân sách nhà nước khoảng 8.529,8 triệu đồng (*gồm tồn quỹ năm 2023 chuyển sang và kế hoạch thu năm 2024*)

Dự kiến kế hoạch chi trong năm 2024 của các quỹ ngoài ngân sách nhà nước là 6.235,3 triệu đồng, dự kiến tồn quỹ đến 31/12/2024 khoảng 2.294,6 triệu đồng (*dự kiến thực hiện các nhiệm vụ chi chủ yếu là tài trợ, hỗ trợ theo tính chất mục tiêu, nhiệm vụ quy định và điều lệ hoạt động của từng loại quỹ*).

Nhìn chung, các Quỹ tài chính ngoài ngân sách đã thực hiện thu, chi theo quy định và kế hoạch tài chính năm 2023, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý chi tiêu triệt để tiết kiệm chi. Công tác lập, quản lý và sử dụng các Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật và ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả hơn.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Ban Kinh tế - Xã hội:

Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với các nội dung tại Báo cáo 813/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo làm rõ việc bố trí, hỗ trợ vốn điều lệ cho các Quỹ chưa phù hợp với thời gian quy định: Quỹ Hỗ trợ nông dân phân bổ 300.000.000 triệu đồng (*Đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện và phải thu hồi nguồn vốn đã phân bổ*)

- Đề nghị báo cáo tiến trình thực hiện các loại quỹ còn tồn, nguyên nhân, quá trình giải ngân và gây quỹ, đơn vị được giao triển khai thực hiện còn chậm trễ... đánh giá các quỹ hoạt động hiệu quả, chưa hiệu quả để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thực hiện rà soát các văn bản có liên quan đến mục tiêu, điều lệ hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy, nguồn thu, nhiệm vụ chi của các Quỹ tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, công khai minh bạch; nâng cao tính độc lập và khả năng tự cân đối quỹ.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Quỹ, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (*nếu có*); kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao

hiệu quả hoạt động; đổi mới cơ chế quản lý và điều hành quỹ đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;



Đoàn Minh Tiến

